

THÔNG BÁO

V/v: Thành lập Câu Lạc Bộ
Phát triển Truyền thông Phật giáo

Kính gửi: Quý vị Webmaster các trang web Phật giáo

Kính thưa Quý vị,

Thời gian qua, trong khi xây dựng và phát triển trang [Đại Tang Kinh Tiếng Việt Online](#), chúng tôi đã có điều kiện tiếp cận với khá nhiều các trang web Phật giáo trên khắp thế giới. Bằng vào công nghệ API với sự hỗ trợ của các tổ chức thống kê mạng nổi tiếng hiện nay như Alexa, Compete, SimilarWeb... chúng tôi đã thu thập được nhiều dữ



liệu cơ bản về sự phát triển chung của các website Phật giáo khắp nơi. Hiện nay chúng tôi đã thu thập được dữ liệu tổng quát về [516 website Phật giáo](#), trong đó có 436 website Tiếng Việt và [80 website bằng các ngoại ngữ](#) Hán, Anh...

Sau khi phân tích dữ liệu trong 3 tháng qua, chúng tôi nhận ra một điều là các website Phật giáo hiện nay nói chung có lượng truy cập khá thấp, do đó khi xếp hạng toàn cầu có vị trí rất khiêm tốn. Trong tổng số 433 website tiếng Việt, chỉ có khoảng 30 website được xếp trên mốc 1.000.000 trên toàn cầu, và nếu lấy mốc xếp hạng 500.000 trên toàn cầu thì chỉ có khoảng 10 website Phật giáo được lọt vào mà thôi. Hơn 70 website Phật giáo chưa có đủ dữ liệu để được xếp hạng toàn cầu, và những website có thứ hạng thấp nhất nằm dưới mốc 28.000.000. Website chính thức của GHPGVN (trong nước) chỉ xếp ở thứ hạng thấp hơn 3.750.000, trong khi website của GHPGVN Thống Nhất (ngoài nước) xếp ở thứ hạng đến 16.797.343 (theo dữ liệu vào ngày soạn thông báo này), cho thấy có lượng truy cập vô cùng thấp.

Cũng dựa vào kết quả phân tích dữ liệu, chúng tôi nhận ra những kết quả vừa nói trên phần lớn không phải do chất lượng thông tin của các website Phật giáo còn kém. Tuy cũng có một số website có thông tin còn nghèo nàn, nhưng hầu hết các website đều có sự đầu tư xây dựng khá nghiêm túc. Chẳng hạn, trang Hoa Vô Ưu ([hoavouu.com](#)) có nội dung rất phong phú nhưng hiện chỉ xếp hạng thấp hơn 1.006.818, trang Hoa Linh Thoại ([hoalinhthoai.com](#)) có nhích hơn một chút nhưng cũng ở mức 975.155...

Qua nghiên cứu thực tế, chúng tôi nhận định một số nguyên nhân như sau:

1. Phần lớn các website Phật giáo đều không được áp dụng đúng mức các kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization), do đó nội dung được đăng tải rất khó xuất hiện, hoặc xuất hiện rất ít trong các kết quả tìm kiếm của người dùng Internet thông qua Google, Bing... Như vậy, mỗi website đều chỉ có một số lượng độc giả quen thuộc nhất định mà không thể mở rộng giới thiệu nội dung đến với người dùng khắp nơi trên thế giới.
2. Một số website có cấu trúc không hợp lý, có thể do người quản trị hoặc phụ trách kỹ thuật không đủ trình độ chuyên môn trong thiết kế. Tuy vẫn có một số website thiết kế rất tốt, nhưng đa số hoặc sử dụng giao diện sẵn có của Wordpress, Joomla, Drupal... và không có sự điều chỉnh thích hợp. Nguyên nhân này dẫn đến việc người sử dụng khó tìm kiếm được nội dung muốn xem, và khi sử dụng chức năng tìm kiếm thì thường được trả về quá nhiều kết quả không hoàn toàn đúng như ý muốn. Khó sử dụng và không tìm được thông tin mong muốn là những nguyên nhân rất dễ khiến cho người xem bỏ đi tìm một website khác.
3. Một số lớn website có tốc độ tải trang không ổn định hoặc quá chậm, thông thường là do sử dụng các dịch vụ share host với gói hosting không thích hợp (quá nhỏ) với nhu cầu của website.

Những nguyên nhân nêu trên đều có thể dễ dàng khắc phục nếu người quản trị website có được một số kiến thức cơ bản và kinh nghiệm. Đó là lý do khiến chúng tôi nghĩ đến việc thành lập một Câu Lạc Bộ nhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển của truyền thông Phật giáo, mà đặc biệt là phát triển việc truyền bá Giáo pháp qua phương tiện các website. Chúng tôi thiết nghĩ như sau:

1. Nếu có sự liên kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa hơn 500 website Phật giáo, hoặc chỉ ít cũng là giữa 436 website tiếng Việt, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm sức mạnh liên kết, tạo thành một mạng lưới truyền thông có sức mạnh nương tựa, giúp đỡ, quảng bá cho nhau, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với những thông tin được đăng tải.
2. Để phát triển tốt, vấn đề tự lực vẫn vô cùng quan trọng, vì thế các webmaster cần có sự trang bị một số kiến thức căn bản. Việc liên kết cùng nhau sẽ giúp mọi người đều có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong lãnh vực này, giúp nhau cùng phát triển tốt hơn. Hơn nữa, các webmaster cũng rất cần có một nơi để dễ dàng tìm được các ý kiến tư vấn, hướng dẫn khi gặp phải bất ổn, khó khăn trong công việc.
3. Hiện nay các kỹ thuật công nghệ đã phát triển rất nhanh chóng nhưng phần lớn các website được thành lập những năm trước đây vẫn còn giữ nguyên các kỹ thuật công nghệ cũ. Nếu có sự liên kết chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tất cả các website Phật giáo chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tiếp cận công nghệ mới để chuyển đổi cấu trúc hoặc hạ tầng kỹ thuật của website nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Xuất phát từ những suy nghĩ đó, với sự hỗ trợ của một số cư sĩ Phật tử là chuyên gia trong ngành, chúng tôi quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Phát triển Truyền thông Phật giáo với tôn chỉ hoạt động và mục đích như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Câu Lạc Bộ được thành lập nhằm mục đích chính là giúp cho tất cả các thành viên quan tâm đến sự phát triển của truyền thông Phật giáo có điều kiện học hỏi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự tư vấn các giải pháp phát triển cho website của mình.
- Mục đích xa hơn là nhằm thúc đẩy sự phát triển của truyền thông Phật giáo nói chung, đưa Giáo pháp, Kinh điển, sách Phật học đến với người dùng Internet một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

II. TÔN CHỈ

- Câu Lạc Bộ hoạt động theo tôn chỉ phụng sự cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Thành viên tham gia không phải nộp bất kỳ một khoản lệ phí hay đóng góp nào.
- Câu Lạc Bộ hoạt động trên tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào tri thức và năng lực của chính các thành viên. Các thành viên tham gia sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết và hỗ trợ nhau khi có khó khăn. Tuy nhiên, khi cần tư vấn các giải pháp quan trọng, thành viên sẽ nhận được sự hỗ trợ tự nguyện từ một số chuyên gia trong ngành.
- Câu Lạc Bộ chỉ hoạt động giới hạn trong phạm vi mục đích đề ra, không mở rộng sang bất kỳ lãnh vực nào khác.

III. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

- Thành viên tham gia hoàn toàn tự nguyện, không đòi hỏi phải có bất kỳ điều kiện nào. Tất cả các webmaster đang điều hành website đều có thể tham gia, và ngay cả những ai hiện chưa điều hành website nhưng có quan tâm đến lãnh vực này cũng có thể tham gia.
- Câu Lạc Bộ có trang web chính thức đặt tại địa chỉ: http://rongmotamhon.net/mainpage/index_0_1.html là nơi đăng tải mọi thông tin liên quan và là nơi để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Các thông tin chia sẻ gửi về: admin@rongmotamhon.net sẽ được Ban Điều Hành đăng tải lên website.
- Thành viên đăng ký tham gia qua email gửi về admin@rongmotamhon.net với các thông tin liên quan bao gồm: tên họ, chức danh, website (nếu có), địa chỉ liên lạc.
- Ban Điều Hành CLB sẽ giữ vai trò chính trong việc điều phối và cung cấp thông tin đến các thành viên. Bước đầu sẽ có các bài viết hướng dẫn những kiến thức căn bản nhất về hoạt động của website, về những yêu cầu cơ bản

trong kỹ thuật SEO, những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết lập và quản trị server... Thành viên khi cần thiết có thể gửi thẳng yêu cầu cần tìm hiểu về Ban Điều Hành và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên khác hoặc các chuyên gia trong ngành nếu cần.

- Thành viên CLB được quyền sử dụng các dữ liệu thống kê đã được thu thập và đăng tải để theo dõi sự phát triển của website mình phụ trách. Thành viên cũng sẽ được hướng dẫn cách tự mình thu thập dữ liệu, cách kết nối website với các mạng xã hội như [Facebook](#), [Google Plus](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) v.v... Trong trường hợp đặc biệt, thành viên có thể yêu cầu được giúp đỡ trực tiếp từ Ban Điều Hành.

Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và tham gia từ các vị webmaster các website Phật giáo. Với sự đoàn kết góp sức cùng nhau, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được những thay đổi, chuyển biến tích cực cho truyền thông Phật giáo, tạo điều kiện để đưa những lời dạy của Đức Thế Tôn đến với tất cả mọi người.

Trân trọng,

BĐH Câu Lạc Bộ

Phát triển Truyền thông Phật giáo

http://rongmotamhon.net/mainpage/index_0_1.html